
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 714  —  483. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um samninga við hjúkrunarheimili.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hversu mörgum hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu sem ríkið greiðir reksturinn á
er ráðstafað af öðrum en opinberum aðilum, svo sem félagasamtökum?

2. Telur ráðherra ástæðu til að taka upp samninga við hjúkrunarheimili þar sem t.d. félaga-
samtök ráðstafa hjúkrunarrýmum?


